



ส่วนที่สูงสุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๒๑

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัคร  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า TCAS รอบที่ ๕  
การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการสอบ) นักเรียนทุน “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” เพื่อเข้าศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-  
ชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จึงเสนอขอขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน TCAS รอบที่ ๕ การรับตรง  
อิสระ (แบบไม่มีการสอบ) จาก วันที่ ๘-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
และขอเพิ่มหลักสูตร ๔ ปี (เทียบเข้าเรียน) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  
ทั่วประเทศสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้มีการ  
พัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค และการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
ในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
พิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓  
มิถุนายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ต้องพิจารณาแนวทางการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้เป็นระบบ และเป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ บริหารจัดการด้านงาน เงิน คน มีการเชื่อมโยงกับคณะ ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง

๒. ในอนาคตต้องพิจารณาแนวทางการดูแลเกษตรกร ศึกษานโยบายว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านใดได้บ้าง มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสามารถในหลากหลายสาขา ดังนั้น ควรพิจารณาว่าจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร เช่น การจูงใจให้ศิษย์เก่ากลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาสร้างผู้ประกอบการ เป็นต้น

๓. ในส่วนของทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยต้องประสานและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับคณะต่าง ๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน TCAS รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการสอบ) จาก วันที่ ๘-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. เห็นชอบให้เพิ่มหลักสูตร ๔ ปี (เทียบเข้าเรียน) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ในโครงการดังกล่าว อีก ๑ สาขาวิชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ